

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2551	2551-2553	ก 1	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ประชุมทางวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>และ</b> ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			ก 2	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงานต่อที่ประชุมทางวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>หรือ</b> ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			ข	เสนอผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ (ที่มีประโยชน์แก่การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในองค์กรหรือชุมชน) ต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ราย หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ราย หรือเฉลี่ย 0.5 เรื่องต่อนักศึกษา 1 คน

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
	2554	2554-2559	ก 1	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>หรือ</b> ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			ก 2	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>หรือ</b> ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			ข	จัดเตรียมต้นฉบับ (แมนูสคริปต์) ผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ สำหรับใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
	2560	2560-ปัจจุบัน	ก 1	ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
			ก 2	ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
			ข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้</li> <li>- รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้</li> </ul>